



ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ตามที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ เมื่อในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เป็นการเรียงลำดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมกันเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหา หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว และจะถือว่าเป็นการทุจริตในการเข้ารับการเลือกสรร

๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด โดยแต่งกายชุดสุภาพ และหากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ และจะเรียกผู้อยู่ในลำดับถัดไปมาแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ดาบตำรวจ

  
(ประดิษฐ์ สอาดล้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

พนักงานจ้างทั่วไป  
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
๑	๐๐๔	นายวสันต์ สายคำมูล	๑	
๓	๐๐๕	นายนเรศ ใจธิกรณ์	๒	
๒	๐๐๒	นายเจริญ ทาเสา	๓	
๔	๐๐๑	นายพิเชษฐ ลิ้มประภา	๔	
๕	๐๐๓	นางสาวณัฐธิญา ภัคดี	-	ขาดการเลือกสรร

